

Số: 32 /PTM-ITB

V/v: Mời tham dự và tài trợ Hội thảo – Tọa đàm: “Hiệp định EVFTA – Những ưu đãi và cơ hội Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng”

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:

- Ban lãnh đạo doanh nghiệp/ Ngân hàng
- Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu
- Trưởng bộ phận quản lý tín dụng, thanh toán quốc tế

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) được khởi động trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam – EU đang phát triển nhanh chóng. Với kết quả đàm phán đạt được, EVFTA được dự đoán sẽ mang lại tác động tích cực cho cả hai bên, gần 100% giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Trong số các hiệp định thương mại đã được ký kết, đây là mức cam kết cao nhất mà đối tác dành cho Việt Nam. EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.

Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “*Hỗ trợ Doanh nghiệp tăng cường thực hiện giao dịch Thương mại quốc tế thông qua nâng cao năng lực nghiệp vụ và ứng dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm*”, Viện Tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) kết hợp với Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (CACCI), Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) tổ chức Hội thảo – Tọa đàm với chủ đề “**Hiệp định EVFTA – Những ưu đãi và cơ hội Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng**”.

Mục tiêu của chương trình là cung cấp cái nhìn tổng quan về Hiệp định, khó khăn và thuận lợi của Doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia EVFTA; đối thoại nhằm đánh giá tình hình XNK giữa Việt Nam – EU trong thời gian qua, dự đoán triển vọng và tương lai; hệ thống ưu đãi Thuế do chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện khi thực thi Hiệp định; Quy tắc xuất xứ của EVFTA. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tự định vị bản thân, đồng thời nắm bắt cơ hội mà các cam kết mở ra nhằm chủ động sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường EU. Doanh nghiệp tiếp cận được các gói giải pháp tín dụng hỗ trợ Doanh nghiệp từ Ngân hàng, tổ chức tín dụng một cách trực tiếp và hiệu quả nhằm tận dụng tốt nhất những cơ hội và ưu đãi mà EVFTA mang lại.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Ngân hàng tham dự và tài trợ cho sự kiện được tổ chức tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Các thông tin chi tiết về chương trình hội thảo cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của Quý đơn vị được đề cập trong hồ sơ gửi kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT- ITB

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Khiêm